

## HỘI NGHỊ NHÂN DÂN, MỘT TRONG NHỮNG GIẢI PHÁP DẪN ĐẦU VÀ PHÁT HUY DÂN CHỦ CỘ SỞ TẠI QUẢN LÝ VÀP

TRƯỜNG VĂN NON<sup>(\*)</sup>

Nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước, số nhà là là làm việc theo hướng dân chủ hóa và công khai hóa, công quan liêu, công quyền, tham nhũng. Tăng công công tác dân vận trong các cơ quan quản lý nhà nước và thực hiện nghiêm các quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức thu thập, lắng nghe ý kiến rộng rãi nhằm tăng công sức nông thôn trong nhân dân về những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân phát sinh khi không quốc tổ chức HĐND cấp quận và phường tại Gò Vấp. Tháng 9/2010, sau khi tổng kết 10 năm thực hiện Chế độ số 18/2000/CT-TTg về tăng công công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước, quốc sở thống nhất của Ban Thường vụ Quận ủy, UBND quận Gò Vấp đã quyết định ban hành "Quy định nội dung, quy trình tổ chức lấy ý kiến về những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân", trong nội quy định: định kỳ 6 tháng/năm, UBND phường "hội nghị" Tổ trưởng dân phố Quận "hội nghị" Khu phố trưởng về các kết quả và phường hội hoạt động của UBND cấp cấp, gọi tắt là "hội nghị nhân dân định kỳ".

Thực hiện quy chế này, ngày 23/12/2010, Hội nghị nhân dân quận Gò Vấp lần đầu tiên đã

quốc tổ chức. Và từ ngày 27/12/2010 đến ngày 10/01/2011, 16 phường trong quận đã tổ chức xong Hội nghị nhân dân cấp phường. Hai cấp hội nghị với 2707 đại biểu tham dự, ngoài khách mời là lãnh đạo Đảng, Ban Thường trực UB.MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội, các thành viên UBND cấp cấp. Đại biểu nhân dân về dự hội nghị cấp quận là 186 Khu phố trưởng, cấp phường là 1420 Tổ trưởng Tổ dân phố Tại các hội nghị nhân dân các phường, UBND quận đã phân công Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên UBND và trưởng các phường Quận ủy hành chính của quận để lắng nghe, giải quyết hoặc ghi nhận tình hình, nội dung hội nghị báo cáo tập thể UBND quận giải quyết theo thẩm quyền sau hội nghị.

Các hội nghị đã nghe UBND cấp cấp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010, phường hội, nhiệm vụ, kế hoạch và việc công khai phân giao đối tượng ngân sách năm 2011 cho các mục tiêu, các hoạt động và các những đối tượng như: xây dựng, sửa chữa cũ trên địa bàn.

Có 116 đại biểu tham gia phát biểu tại các hội nghị. Tất cả các ý kiến đều báo cáo thống nhất với các kết quả công trình, kế hoạch công tác, đối tượng và kết quả phân chia chi tiêu ngân sách quốc UBND cấp cấp trình. Đặc biệt, các

(\*) Phó Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp, Chủ tịch UBND Quận quận Gò Vấp.

nhà biểu diễn 515 yúkiến về các văn nghệ liên quan nên tham quyền giải quyết của Trung ương, Thanh hoá quản và các nhà phòng.

Trong nội 30 yúkiến thuộc các cơ chế chính sách của Trung ương, thanh hoá nhỏ: Văn nghệ số nhà Luật Nhà nhà, Luật Bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội, trợ cấp khu phố toạ dân phố quy hoạch quản lý thành phố (các yúkiến này nội ghi nhận, tổng hợp báo cáo các cơ quan liên quan).

Coi 130 yúkiến, kiến nghị về các văn nghệ liên quan nên tham quyền và trách nhiệm giải quyết của quản nhỏ: công khai và phúc kiến quy hoạch, hiện nhà hoá trường lớp, hai tầng giao thông kỹ thuật nhà thờ, vệ sinh môi trường, cung cấp nội sách, nhà tạo nguồn nhân lực,... phần lớn là các yêu cầu chính nhà, những phải coi nhà sách, thời gian nhà giải quyết. Chui tách, các Phoi Chui tách, thui trường các phong ban chuyển nhà nhà giải thích. Riêng 59 văn nghệ cui thể nhà các công trình, đời nhà nội chuẩn bị nhà tổ hoá bố trí kế hoạch, bố trí nhà sách trong năm 2011 nhà nội giải thích và thông báo công khai tổng mình cho các nhà biểu.

Coi 296 văn nghệ cui thể thuộc trách nhiệm của phòng nhỏ: vệ sinh, môi trường, cái tiến công tác sinh hoạt khu phố toạ dân phố văn nghệ tại tổ long là nội, chiếu sáng dân lập, toạ chui lương tuyển cho các cháu mẫu giáo, nhà trẻ học sinh cấp I, II, các văn nghệ tranh chấp, khiêu nhà mẫu thuẫn trong dân, v.v.. UBND các phòng nhà tiếp nhận, trình bay phòng an xã lý giải quyết nội nội thuận của dân và giải quyết nội 255 văn nghệ cui thể 41 văn nghệ con lại UBND các phòng nhà phối hợp với hệ thống chính trị, phần nhà nhà giải quyết xong trong tháng 3/2011.

Tại Hội nghị nhà biểu nhân dân cấp quản, biểu thui số nội tỉnh với chui trường của Quản uý, UBND quản, trong Tháng cao nhà hành nội vì "Nếp sống văn minh – My quan nhà thờ" từ ngày 20/12/2010 đến 20/01/2011, nhà coi 1.330 lối cain nhà nhà viên, công chui, chui số các lối lối vui trang trên nhà ban quản tham gia, nhà ra quản xã nội 77 nhà nội trên

các tuyển nội trong các khu dân cũ, san lập tại thời 18 nhà coi tại bang trung, thu đời 107 nhà tích tại năm lên lối trong các khu dân cũ với khối lối 362 tại. Các xã các xã nội thui, giải decal quang cáo tại 576 trui nhà, 291 trui nhà, 99 trui quang cáo, 5.129 nhà vệ bay, 64 nhà phoi phong báo tại trên bô trường, tại tiến nhà dân đời các tuyển nội. Giải tại khu vực mua bán tại phát tại Nhà ba thui sản Phan Văn Trì - Thống Nhất (giáp ranh phòng 10,11) và hàng chui nhà lan chui, tại tại hiện trang long là nội thông thui, sách se toạ chui thui hiện tại tại, tu bô số môi trang bô hệ thống nhà chiếu sáng toàn khu nhà nhà Nội Liệt số quản, các tuyển nội khu chui hoa tại Công viên lang hoa, phát quang, đời coi nhà nhà cây,... tại các bia trường nhà đời các phòng 6, 8, 15, 16, 17, trong thui cây xanh trang trí tại 23 công viên tiểu nhà trên nhà ban các phòng 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 và phòng 17.

Riêng Hội nghị nhân dân chuyển nhà tại phòng 14 lý yúkiến về việc thui hiện đời an trui số Liệt cô quan UBND phòng 14, nhà coi 93/94 nhà nội liên quan biểu quyết nội tỉnh với chui trường và chính sách triển khai nên bư giải tại, thu hồi tại bang cho đời an.

Coi thể nhà, Hội nghị nhân dân của quản và 16 phòng tuy nội toạ chui lan nhà, song công tác chuẩn bị nội thui hiện chui nhà, tại liệu nội gói trui nhà ngay cho các nhà biểu nhà nội coi, nội dung xin yúkiến cui thể rõ ràng, các nhà biểu nhân dân tham đời nội nội phần lớn thời gian hội nghị dành cho các nhà biểu phát biểu nội góp. Các văn nghệ nhà ra dân ban và nhà sách, nhà vui, chui tiêu chui yêu nội nhà nội nội thuận tuyển nội. Các văn nghệ phát sinh trong dân cũ nội giải trình tiếp thu rõ ràng, cui thể nhà nội mong nội của nhà dân. Những văn nghệ chui giải nhà kịp, hoặc chui coi nội kiến nhà nội ngay nội quản, các phong và UBND các phòng ghi nhận tại lối và giải thích phoi hợp, tại không khí coi môi dân chui kỹ công và nội thuận cái nhà thui cũng nhà hành nội thui thui.

Qua thời hiện việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân, trong nội dung việc tổ chức Hội nghị các khu phố/trường, tổ trường dân phố tháng 12/2010 và 01/2011 của quận, bước đầu có thể nêu lên một số nhân thức và suy nghĩ nhỏ sau:

1. Về nội dung pháp lý của Khu phố/trường, Tổ trường: Từ các Quyết định của Bộ Nội vụ, nên UBND thành phố ban hành về quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố/khu phố như xã/nhóm rồi "Khu phố cũ Trường Khu phố và Phố Khu phố do Cấp ủy khu phố/đơn vị, sau khi Ban công tác Mặt trận hiệp đồng lấy ý kiến đồng thuận với nhân dân...", hoặc "Tổ trường do nhân dân trong tổ trực tiếp bầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn ra quyết định công nhận. Tổ trường là người đại diện cho nhân dân và chính quyền phường, thị trấn nên thời hiện một số nhiệm vụ tại tổ...". Tổ trường dân phố/khu phố trường là những người sát với nhân dân, thời hiện sinh hoạt như các hương thôn với những người dân "bầu chọn mình đại diện", chăm sóc việc đời sống công đồng dân cư ở địa phương. "Tổ dân phố là nơi dân cư tham gia ban ban dân chủ một cách trực tiếp về các hoạt động đời sống trong nội bộ công đồng dân cư, nâng cao đời sống, giúp đỡ nhau trong đời sống, sinh hoạt, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự nội bộ và vệ sinh môi trường; giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp và thuần phong mỹ tục của công đồng, bồi đắp và phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống, thời hiện tổ chức trường của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và của địa phương..." nhờ quy chế của UBND thành phố xã/nhóm.

2. So với khi con HNNĐ quận với quy mô 38-40 đại biểu và HNNĐ Phường với quy mô 25-31 đại biểu, mà trong nội bộ 60% là các ban Đảng, công chức của nhà nước nông thôn, số đại biểu chuyên trách chiếm tỷ lệ rất ít. Mỗi năm HNNĐ tiến hành 2 kỳ họp thông qua các quyết định của Hội đồng và 2 đại biểu chuyên trách và 16 phường mỗi phường cũng chỉ có 1 chuyên trách. Cho nên, trong nhiều báo cáo hoạt động HNNĐ Quận/Phường, thời

điểm hiện nay báo cáo hoạt động. Và nêu ra một trong những nguyên nhân cơ bản mang nặng tính hình thức. Về nội dung hoạt động, HNNĐ Quận không ban quyết định chính sách, chỉ chế độ chính sách pháp luật do Trung ương, Thành phố quyết định. Quyết định về ngân sách thì nhà cấp trên phân giao cụ thể theo luật và quyết định thu – chi mà không thay đổi "cơ cấu và số lượng" thì theo luật cũng là hình thức, giơ tay biểu quyết những vấn đề "cấp trên" nhà quyết định, phân giao. Về vấn đề này tổ xây dựng cơ bản cũng vậy. Kế hoạch này tổ lập trên xuống dưới, quản lý do Thành phố bố trí, phòng làm việc bố trí, HNNĐ chỉ nghe mà biết. Còn ban thì cũng chỉ ban quyết định danh mục, công trình nhà UBND cung cấp thì xin và "tranh thủ". Cho nên các kỳ họp của HNNĐ quận, phường không có chất lượng cao.

3. Hiện nay, có chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp của đại biểu HNNĐ Thành phố và Đại biểu Quốc hội, cử tri tham dự các buổi tiếp xúc này cũng chỉ "quanh đi quanh lại" là đại diện của các tổ chức chính trị - xã hội cấp quận, phường, các Khu phố/trường, Tổ trường dân phố... Dù là các ý kiến mang "hội thoại" của cuộc sống những việc thuộc cơ sở giải quyết thì nêu ra phản ánh với Đại biểu Quốc hội và HNNĐ thành phố. Nếu rồi "câu chuyện" nước ngoài về cho quận, phường giải quyết, báo cáo. Thời lượng các buổi tiếp xúc còn hạn, những chủ đề tiếp xúc thông tin đại chúng nhà phản ánh, hoặc do các "nhà cử tri" chuẩn bị không sát chủ đề hoặc không nắm vấn đề nên thông tin lại những vấn đề báo chí nhà phản ánh, hoặc nói lên ý kiến, nguyện vọng riêng liên quan đến quyền của cử tri, phần nhiều thông tin chế độ chính sách liên quan đến người phát biểu, một số khác phản ánh những hiện tượng, việc của cơ sở v.v.. chưa phù hợp với tính chất của hội nghị đại biểu các cơ quan dân chủ tiếp xúc cử tri.

4. Trong khi chờ đợi chế độ công bố số lượng và nội dung thể chế nhà thu thập tốt nhất ý kiến cử tri của đại biểu HNNĐ thành phố đại

biểu Quốc hội tại các phường, quận không tổ chức HĐND cấp, theo chúng tôi, một mặt phải huy vai trò các tổ chức thanh viên UB.MTTQVN, nói môi phong cách làm việc, giảm bớt hội họp, tăng công tiếp xúc, nói thoải, nói cô sô của các cấp ủy Đảng, của lãnh đạo UBND tại cô sô Tở thời tiến của cuộc sống, nên phải huy dân chủ môi rộng dân chủ thể hiện bản chất nhân dân của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân thì việc phải huy vai trò trách nhiệm của Khu phố trưởng, Tổ trưởng, Tổ phó dân phố với tổ chức "ngôi nhà diên trực tiếp của nhân dân" cũng chính là một trong những *giải pháp dân vận của chính quyền nhằm phải huy dân chủ trực tiếp và rộng rãi của nhân dân*, cần xem lại việc làm hết sức cần thiết trong tình hình thì nên không tổ chức HĐND quận, phường hiện nay.

Thông qua hình thức hội nghị nhân dân này, chính quyền nhà phố phường lắng nghe tiếng nói của nhà biểu nhân dân tại khu phố trưởng, tổ trưởng dân phố về những vấn đề bức xúc của dân và thuộc thẩm quyền nên chăng, giải quyết của nhà phố phường. Về mặt số lượng, nhà biểu nhiều hơn gấp 3 đến 4 lần số nhà biểu HĐND cấp khi con tổ chức. Nhà này số những nhà biểu này là những người có uy tín nhân dân trực tiếp bầu chọn, hoạt động với nhiệm kỳ 2,5 năm, nhân UBND phường công nhận.

Qua hội nghị, cũng bớt là một số Tổ trưởng, Khu phố trưởng nâng lên nhà diên cho nhân dân tại khu phố tổ dân phố con hạn chế nhà khai nâng nắm bắt tình hình yêu, có nâng lên nói tốt

không thiếu hạnh phúc, khi triển khai thành hành phúc cao nên thì không thấy xuất hiện... Nhiều nơi cũng rất ra vấn đề cho cái hệ thống chính trị ôi phường khi xem xét, giới thiệu tổ trưởng nhà nhân dân bầu chọn.

Tóm lại, tôi nêu và phải lý nói dung, tính chất hoạt động của Khu phố trưởng, Tổ trưởng tổ dân phố nhà nhân pháp luật thỏa nhân, bằng cách tổ chức hội nghị nhân dân, chúng ta vấn nên bầu ghi nhân nhân yếu kiện người nhà diên nhân dân, nhà diên có trị ôi cô sô và có ôi nên là nhân nhân nhân tuyên "việc của phường thì nêu ra cho UBND phường, việc của quận nêu ra tại hội nghị cấp quận" nên các cấp này giải quyết. Chắc chắn là sẽ "lỗi" bớt những vấn đề phải phải anh với Thanh phố với Trung ương thông qua nhà biểu HĐND Thanh phố nhà biểu Quốc hội. Và vì vậy, trong các buổi tiếp xúc của nhà biểu với có trị, tiếng nói của có trị hy vọng sẽ phải anh nên những vấn đề mà nhà biểu các cấp quan tâm, cũng là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các cô quan dân có.

Nhân giải của các nhà biểu đời hội nghị và do luật sau hội nghị nêu kháng nên, cách tổ chức "hội nghị nhân dân" của UBND quận và UBND các phường là một trong những giải pháp "dân vận" và "phải huy dân chủ có sô" trong tình hình không tổ chức HĐND cấp là thiết thực, cần thiết. Người quản lý chúng tôi cũng thấy hạnh phúc vì nhân nghe nên số nhà nói là làm việc của các nên và do mình phải trách, nhân phúc vui nhân dân ngay càng tốt hơn.

